

มติการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เรื่อง สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560

เสนอโดย

คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.)

The screenshot shows the official website of the Thai Cabinet Secretariat. The page title is 'สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี' (The Secretariat of the Cabinet). The main content area displays a meeting record for the 6/2560 meeting of the Strategic Management Committee (บยศ.). The meeting was held on May 23, 2017, at 09:00 AM. The agenda items are as follows:

1. รับทราบสรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตามที่ฝ่ายเลขาธิการ บยศ. เสนอสรุปได้ ดังนี้
๑.๑ พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และเห็นชอบร่างคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยให้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาแนวเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนำร่างคำสั่งดังกล่าวเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑.๒ การปรับโครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการปรับโครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินำแนวทางการปรับโครงสร้างดังกล่าว รวมทั้งข้อสังเกตของที่ประชุมไปดำเนินการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. และดำเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑.๓ ข้อเสนอการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) ที่ประชุมอนุมัติหลักการแนวทางการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยให้สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบข้อสังเกตของที่ประชุมไปประกอบการดำเนินการ รวมทั้งจัดทำรายละเอียดการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว โดยพิจารณาดำเนินการในส่วนที่จำเป็นเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน และให้รายงานผลการดำเนินงานภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ รวมทั้งให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบระบบงาน และทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ Project Manager Officer (PMO) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๔ เรื่องอื่น ๆ ได้แก่ การติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลางจัดทำรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบกลางปี) โดยให้สรุปเป็นข้อมูลของแต่ละกระทรวงให้ชัดเจนและระบุปัญหาที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วย และกำหนดการประชุม บยศ. ในครั้งต่อไปคือ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. เรื่อง การขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข
๒. ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินำแนวทางการปรับโครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามที่ บยศ. เห็นชอบ และที่คณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตเพิ่มเติมในส่วนของการปรับโครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่ง บยศ. ได้เห็นชอบในหลักการให้มีการตั้งคณะกรรมการ ๖ คณะตามยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน นั้น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติควรพิจารณาตั้งคณะกรรมการเพิ่มอีก ๑ คณะ เพื่อทำหน้าที่ประเมินการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับยุทธศาสตร์ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี (Strategic Environmental Assessments) ไปดำเนินการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. และดำเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่มา : <https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2->

3.jsp?top_serl=99324326&key_word=&owner_dep=&meet_date_dd=23&meet_date_mm=05&meet_date_yyyy=2560&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=23&meet_date_mm2=05&meet_date_yyyy2=2560

หนังสือจากคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.)

เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๐๙, ๔๕๓

ที่ นร ๐๕๑๕/๑๖๐๒/ท

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปลงสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.)
ขอเสนอสรุปลงสาระสำคัญการประชุม บยศ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
มาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายอำพน กิตติอำพน)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

หนังสือยืนยันมติการประชุมคณะรัฐมนตรี
จากเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๑๗๗๖๙

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปรายการสำคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

เลขานุการคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๑๔/๑๖๐๒/ท ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ตามที่ได้เสนอสรุปรายการสำคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการปรับโครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ได้เห็นชอบในหลักการให้มีการตั้งคณะกรรมการ ๖ คณะตามยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน นั้น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ควรพิจารณาตั้งคณะกรรมการเพิ่มอีก ๑ คณะ เพื่อทำหน้าที่ประเมินการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับยุทธศาสตร์ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี (Strategic Environmental Assessments) ด้วย ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติว่า

๑. รับทราบสรุปรายการสำคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์เสนอ

๒. ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินำแนวทางการปรับโครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามที่คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์เห็นชอบและที่คณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตเพิ่มเติมไปดำเนินการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. และดำเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐจักรี อนันตศิลป์

(นางณัฐจักรี อนันตศิลป์)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๕๓ (ปรียนนงคราญ) ๔๕๒ (กัญญาณัฐ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th